

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 429* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 21/ 06/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ái thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Trong những ngày qua tin tức về cơn dịch vẫn còn khá phức tạp. Một đảng thì có thông tin cho thấy thuốc chữa mới hiệu quả hơn, tiến trình chế tạo vaccin thuận lợi hơn. Đảng khác sự lây lan vẫn không dừng lại dù có nhiều nước cho sinh hoạt, tuy hạn chế, trở lại. Ngày 19/6 vừa qua thành phố Saigon vẫn đưa ra cảnh báo cao về tình trạng có thể bị lây nhiễm trở lại như bên nước láng giềng Trung quốc. Lý do là vì có nhiều người mắc bệnh và được chữa lành (âm tính) nên không còn cách ly nữa nhưng có thể phát hiện dương tính trở lại. Những người này có thể lây nhiễm cho cộng đồng và rất khó ngăn ngừa, khác với những người bị bệnh từ nước khác về.

Nếu chúng ta hiểu cơn dịch là điều xấu thì xem ra cơn dịch làm cho chúng ta hiểu thêm về tình trạng con người đối diện với sự dữ. Con người tưởng mình “toàn năng”, làm được mọi sự, nhưng thực ra con người không “toàn năng”, nghĩa là không phải muốn là được. Con người không muốn cơn dịch, không muốn cơn dịch lây lan ... nhưng hầu như rất khó khăn. Con người muốn chữa lành, muốn khống chế cơn dịch, muốn tìm thuốc ngăn ngừa nhưng không phải là dễ. Nhìn đúng khả năng của mình cũng là cách sống thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay.

Đối diện với sự dữ, tội lỗi cũng thế. Sự dữ hiện diện khắp nơi và có tính “lây lan” cao. Thí dụ : Tính tham lam cũng có tính lây lan cao. Con người tham lam khi tìm cách chiếm đoạt công sức lao động của người khác. Một chiếc xe chở bia bị lật những người chung quanh đến lấy bia đổ tràn trên đường. Một chị bán trái cây làm rớt chùm trái thì một người dùng xe hơi xuống lấy cho dù người bán cố giành lại. “Cơn dịch” tham lam này cũng tồn tại và lan tràn. Vì thế, đây là câu hỏi cho chúng ta, các kitô hữu : Chúng ta có mắc “cơn dịch” này không?



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

21/06/2020 CHÚA NHẬT CHÚA 12 THƯỜNG NIÊN A

LOAN BÁO ĐIỀU CHÚA MUỐN

“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà mà rao giảng.” (Mt 10,27)

Suy niệm: Loan báo Tin Mừng Nước Trời là mệnh lệnh, chứ không phải chuyện được chẳng hay chớ, muốn thì làm, không muốn thì thôi; vì điều ta loan báo không phải lời của mình mà là Lời Chúa, Lời Hằng sống, Lời đem lại sự sống đời đời cho con người. Việc loan báo ấy quan trọng đến độ phải leo “lên mái nhà” nói công khai cho mọi người biết. Thực ra, ai cũng có thể loan báo, cũng như có nhiều cách để loan báo, nhất là trong thời đại tiến bộ của công nghệ thông tin. Vấn đề là ta có ý thức được tầm quan trọng, tính khẩn thiết của việc loan báo ấy không. Ý thức nhiệm vụ của mình là động cơ thúc đẩy người Ki-tô hữu thực thi sứ mạng loan báo Nước Chúa. “Lên mái nhà” còn là đi ra khỏi nơi mình sinh sống, làm việc; “lên mái nhà” là ra đi đến một phương trời xa lạ khác, là can đảm phá tan sự im lặng dè dặt vì sợ hãi của mình.

Mời Ban: “*Hữu xạ tự nhiên hương.*” Lối sống theo Tin Mừng của người môn đệ Chúa tự nó là hương thơm cho đời. Nhờ tác động của người môn đệ nhiệt thành, Tin Mừng sớm gặp được mảnh đất thích hợp để sinh hoa kết hạt. Bạn có phải là người môn đệ nhiệt thành của Chúa chưa?

Sống Lời Chúa: Hãy để tâm thực thi ơn gọi ngôn sứ (tiên tri) ngày lãnh nhận phép Thánh tẩy và Thêm sức qua việc nỗ lực tìm phương cách loan báo Tin mừng.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng gọi con đóng góp xây dựng Nước Chúa. Xin giúp con can đảm loan báo điều Chúa muốn để Danh Chúa được mọi người biết đến, kính tôn.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của mọi người

Nhân kỷ niệm 5 năm ngày ĐTC Phanxicô ban hành Thông điệp Laudato Si, hôm 18/06, các Thánh Bộ của Tòa Thánh đã đưa ra một tài liệu nhằm cung cấp một định hướng về cách hành động và mời gọi mọi Kitô hữu có một mối quan hệ lành mạnh với công trình sáng tạo.

Tài liệu có tựa đề “Hành trình chăm sóc ngôi nhà chung”, được “Nhóm liên Thánh Bộ của Tòa Thánh về sinh thái học toàn diện” soạn thảo. Tài liệu

nhấn mạnh đến sứ điệp chính yếu của Thông điệp Laudato Si: tất cả mọi thứ được kết nối, không có những khủng hoảng riêng biệt, nhưng một cuộc khủng hoảng môi trường xã hội duy nhất và phức tạp đòi hỏi một sự hoán cải sinh thái thực sự.

Chương I: Giáo dục và hoán cải sinh thái toàn diện

Chương đầu tiên nói về giáo dục và hoán cải sinh thái toàn diện. Tài liệu nhắc lại sự cần thiết hoán cải sinh thái, thay đổi não trạng để quan tâm đến sự sống và công trình sáng tạo, để đối thoại với người khác và nhận thức về mối liên hệ sâu sắc giữa các vấn đề của thế giới. Tầm quan trọng của giáo dục các cấp trong việc hoán cải sinh thái. Những cuộc đối thoại liên tôn, đại kết và hiệp thông trong vấn đề này.

Chương I: Nền sinh thái toàn diện và phát triển con người toàn diện

Chương thứ hai của tài liệu có tựa đề “Nền sinh thái toàn diện và phát triển con người toàn diện”. Chương này nói về chủ đề lương thực và nhắc lại lời của ĐTC Phanxicô: “Lương thực bị vắt đi như thể nó bị đánh cắp từ người nghèo” (LS, 50). Do đó, tài liệu lên án việc phí phạm thực phẩm như một hành động bất công, và mời gọi thúc đẩy nông nghiệp “đa dạng và bền vững”, bảo vệ các nhà sản xuất nhỏ và tài nguyên thiên nhiên, và nhu cầu cấp thiết của nền giáo dục thực phẩm lành mạnh, cả trong số lượng và chất lượng.

Tài liệu cũng nói đến nước, năng lượng, khí hậu, biển và đại dương. Tài liệu cấp thiết cổ võ “nền kinh tế luân chuyển” không nhắm khai thác quá mức, cần vượt qua ý niệm “rác thải” vì tất cả đều có giá trị.

Chương cuối: Sự dẫn thân của Quốc gia thành Vatican

Chương cuối cùng của tài liệu nói về sự dẫn thân của Quốc gia thành Vatican. Các hướng dẫn của Thông điệp Laudato Si được áp dụng trong bốn lãnh vực: bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, chăm sóc các khu vực xanh và tiêu thụ tài nguyên năng lượng.

❖ ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho tự do lương tâm được tôn trọng

Nhắc đến "Ngày Lương tâm" vào ngày 17/06 hàng năm, lấy cảm hứng từ chứng tá của nhà ngoại giao Bồ Đào Nha Aristides de Sousa Mendes, ĐTC Phanxicô hy vọng rằng mỗi Kitô hữu có thể "đưa ra một gương mẫu về sự nhất quán với một lương tâm đúng đắn được chiếu sáng bởi Lời Chúa".

Sau bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày 17/06, ĐTC đưa ra lời kêu gọi nhân “Ngày Lương tâm”, được cử hành vào ngày 17/06 hàng năm.

ĐTC nói: Hôm nay là "Ngày Lương tâm", được cảm hứng từ chứng tá của nhà ngoại giao người Bồ Đào Nha, ông Aristides de Sousa Mendes, người đã quyết định nghe theo tiếng nói của lương tâm và cứu sống hàng ngàn người Do Thái và những người bị bách hại khác."

ĐTC nói: “Cầu xin cho tự do lương tâm có thể được tôn trọng mọi lúc và mọi nơi; và mỗi Kitô hữu có thể là gương mẫu về sự nhất quán bằng lương tâm ngay chính và được chiếu sáng bởi Lời Chúa.”

Chứng tá của ông Aristides de Sousa Mendes

Những lời của ĐTC được đan xen với câu chuyện của ông Aristides de Sousa Mendes, một nhà ngoại giao người Bồ Đào Nha sinh năm 1855 trong một gia đình quý tộc tại Cabanas de Viriato. Năm 1940, ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, ông được bổ nhiệm làm Lãnh sự của thành phố Bordeaux, Pháp.

Ông đã tận mắt nhìn thấy vô số người tị nạn, trong đó có nhiều người Do Thái, đang tìm cách thoát khỏi cơn thịnh nộ giết người của Đức quốc xã. Chính quyền Lisbon do António de Oliveira Salazar lãnh đạo đã ra lệnh từ chối cấp thị thực cho "người nước ngoài không có quốc tịch". Và không cấp cho cả những người không quốc tịch và "người Do Thái, đã bị trục xuất khỏi quốc gia nguyên quán hoặc nước mà họ là công dân." Nhưng ông Aristides de Sousa Mendes đã cấp thị thực, đặc biệt là cho người Do Thái, cho phép họ vào một quốc gia trung lập như Bồ Đào Nha.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Quyên góp tiền cho quỹ tương trợ linh mục Giáo phận Sài Gòn.

Nhân ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hoá linh mục. Theo lời kêu gọi của Tòa TGM Sài Gòn, Chúa Nhật 21.06.2020, giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ tương trợ linh mục Giáo Phận Sài Gòn để chăm lo quý cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là quý cha đang nghỉ hưu thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ các ngài.

❖ Hành hương Đức Mẹ Lavang.

Để biểu lộ lòng yêu mến và muốn cảm nghiệm phần nào lòng từ mẫu của Đức Maria đối với nhân loại, Giáo xứ sẽ tổ chức hành hương Đức Mẹ Lavang 1 tuần từ ngày 26.07 đến ngày 01.08.2020. Xin xem chương trình và đăng ký nơi văn phòng giáo xứ từ ngày thứ hai 28.06.2020.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Thành:** 2.000.000đ. **Cô Thúy:** 1.000.000đ. **Gđ chị Maria:** 1.500.000đ.